

Số: 23/KH- MNTT

Thắng Thủy, ngày 26 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Thực hiện các ngày hội - ngày lễ năm học: 2022 -2023

Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05/08/2022 của Bộ giáo dục đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 -2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 2691/SGDĐT-VP ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng về thời gian tựu trường, khai giảng, tổ chức dạy và học năm học 2022-2023;

Trường mầm non Thắng Thủy xây dựng kế hoạch tổ chức các ngày hội ngày lễ trong năm học 2022-2023 như sau :

I. MỤC ĐÍCH:

Đáp ứng nhu cầu xúc cảm, giao lưu và là một trong những hoạt động giáo dục hấp dẫn. Việc tổ chức lễ hội được coi là một trong những phương tiện giáo dục nhiều mặt cho trẻ ở trường mầm non và cũng là một trong những nội dung đổi mới giáo dục mầm non hiện nay.

Trẻ có khái niệm về một số ngày hội ngày lễ gần gũi và thể hiện tình cảm thái độ của mình với các ngày hội ngày lễ

Thông qua hoạt động nghệ thuật trong các ngày hội ngày lễ, trẻ được ôn luyện củng cố các nội dung đã học.

Việc thể hiện các tiết mục văn nghệ theo chủ đề mang tính giáo dục cao, trong đó giáo dục trẻ tình cảm đạo đức, tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn và yêu mến những người đã quan tâm chăm sóc trẻ.

Tổ chức các ngày hội nhằm tuyên truyền các bậc cha mẹ trẻ về công tác chăm sóc giáo dục trẻ, huy động các tổ chức xã hội tham gia phong trào nhà trường.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

THÁNG	NỘI DUNG	MỤC ĐÍCH	HÌNH THỨC
Tháng 09/2022	1.Khai giảng “ Ngày hội đến trường của bé”	- Ngày hội đến trường của bé. Trường cần tổ chức long trọng, tạo được quang cảnh vui tươi, làm trẻ hồ hởi thích thú, vui sướng khi đến	- Lời khai mạc ngắn gọn. - Đánh trống khai trường

		trường. Buổi lễ cần được tổ chức tự nhiên chào đón các bé mới vào trường	<ul style="list-style-type: none"> - Chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới được lồng vào buổi lễ với chủ đề “Ngày hội đến trường của Bé” - Cháu cầm hoa, bóng bay, cờ..
	2.Tết Trung thu “Vui hội trăng rằm”	<ul style="list-style-type: none"> - Là ngày dành riêng cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Tết Trung thu tổ chức vào ngày rằm tháng tám. Có thể giới thiệu cho trẻ về thời tiết mùa thu, về trăng, cây cỏ, các loại hoa quả, trang phục của mọi người...Tổ chức chương trình 	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng kịch bản với chủ đề “Vui hội trăng rằm” GV đóng vai chị Hằng, chú Cuội - Múa lân- Thi mâm cỗ trung thu - Rước đèn, phá cỗ - Trang phục dân gian
Tháng 11/2022	3.Tổ chức 20/11 ngày nhà giáo VN “Ngày hội của các cô giáo”	<ul style="list-style-type: none"> - Giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. Giới thiệu các công việc của các cô giáo, chú ý giáo dục tình cảm mến yêu, biết ơn của trẻ với cô giáo. Để tổ chức ngày này, cần chuẩn bị sớm, trong các giờ học nghệ thuật, các buổi hoạt động ngoài giờ, tổ chức cho trẻ làm những vật phẩm tặng cô, học các bài hát, bài thơ, vẽ tranh, k/c về cô giáo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Văn nghệ theo chủ đề “ Ngày hội của cô giáo” - Trang trí phong màn phù hợp, đẹp. - Làm thiệp, làm hộp quà tặng cô - Làm đồ tặng cô từ các nguyên liệu
	4. Ngày 22/12	<ul style="list-style-type: none"> - Trẻ nhìn thấy hình ảnh các chú Bộ đội diễn hành, hành quân, canh biển đảo... 	<ul style="list-style-type: none"> - Lồng ghép vào các hoạt động dạy tại các lớp.

<p>Tháng 12/2022</p>	<p><i>“Sân chơi những chiến sĩ tí hon”</i></p>	<p>- Qua đó trẻ thể hiện tình cảm của mình đối với các chú BĐ thông qua các bài hát, bài thơ,</p>	<p>- Tổ chức sân chơi chiến sĩ tí hon với các hoạt động nhằm phát triển thể lực cho trẻ.</p>
<p>Tháng 01/2023</p>	<p>5. Tết Nguyên đán <i>“ Ngày tết quê em”</i></p>	<p>- Là tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Cần tổ chức cho trẻ đón xuân, đón Tết năm mới với tâm trạng vui mừng. Giới thiệu cho trẻ những phong tục tập quán tốt đẹp trong ngày Tết: chúc tết bố mẹ, con cái, người thân, cô giáo; tổ chức sum họp, mừng thọ người cao tuổi; mọi người mặc quần áo đẹp; tổ chức các trò chơi dân gian; thời tiết mùa xuân cây cối đâm hoa nảy lộc, không khí trong lành, vui vẻ; mỗi dân tộc có những tập quán, cách đón Tết khác nhau.</p> <p>- Giáo dục ở trẻ tình yêu thiên nhiên và cuộc sống.</p> <p>- Tổ chức Tết Nguyên đán vào ngày cuối cùng trẻ ở trường, trước khi nghỉ Tết, tập trung vào chủ đề.</p>	<p>- Xây dựng kịch bản theo chủ đề “Múa hát mừng Xuân” các cháu MN của các dân tộc trên mọi miền đất nước đến với cô mùa xuân. Thể hiện qua các làn điệu dân ca.</p> <p>- Giáo dục tình đoàn kết giữa các dân tộc</p> <p>- Trang trí sân trường bằng các cành hoa mai, đào</p> <p>- Các lớp tổ chức cho trẻ làm thiệp treo trên cành đào, cành mai, cùng cô trang trí câu đối tết</p>
<p>Tháng 3/2023</p>	<p>6. Ngày 08/3 <i>“Ngày hội của bà và mẹ”</i></p>	<p>- Giáo dục trẻ và cho trẻ biết về ngày hội của bà, của mẹ và các bạn gái</p>	<p>- Giáo dục trẻ biết quan tâm đến bà, mẹ, các bạn gái</p> <p>- Tổ chức các HĐ: làm thiệp, tặng quà, múa hát chúc mừng</p>

<p style="text-align: center;">Tháng 5+6/2023</p>	<p style="text-align: center;">7. Tổ chức Vui tết thiếu nhi 1/6 và lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi - Tổng kết năm học</p>	<p>-Tổ chức nhẹ nhàng, ngắn gọn, tâm trạng trẻ thật thoải mái, là chính ngày của trẻ.</p>	<p>-Nhà trường phối hợp cùng cha mẹ trẻ chuẩn bị quà cho trẻ. -Xây dựng kịch bản nội dung thể hiện tình cảm của trẻ yêu mến, lưu luyến trường mầm non khi ra trường. -Trang phục cô giáo áo dài, trang phục trẻ mặc đồng phục của trường</p>
--	--	---	--

Trên đây là kế hoạch tổ chức các ngày lễ, hội trong năm của trường mầm non Thăng Thủy

Lưu ý: Tùy thuộc vào tình hình thực tế tại địa phương, nhà trường lựa chọn hình thức Ngày hội ngày lễ cho trẻ một cách phù hợp

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

**NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

Nơi nhận:

- PGD (đề báo cáo);
- Đội ngũ CBGV,NV.
- Lưu VT./.

Nguyễn Thị Viên

Nguyễn Thị Bướm